



สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน



ในรอบปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณพี่น้อง พช. และภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ได้พระราชทานโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” แก่ชาวไทย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เฉกเช่นโครงการศิลปาชีพ การส่งเสริมผ้าไทย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำมาขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม OTOP และได้มีโอกาสอำนวยความสะดวกให้พี่น้อง OTOP ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคต่าง ๆ ทำให้เกิดรายได้จำนวนมาก และร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รมรณรงค์ ส่งเสริมให้สวมใส่ผ้าไทย จนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงการพัฒนาเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบทผ่าน “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยส่งเสริมอาชีพประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของชุมชน และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวิริยะ อุตสาหะ เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงพระราชทานคำแนะนำการพัฒนาผ้าต่อกลุ่มทอผ้า ที่สำคัญ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้อง OTOP และกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานเปิดงาน OTOP CITY ๒๐๒๐ ทรงออกแบบและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ปวงชนชาวไทย

/พระราชกรณียกิจ...



พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ มีเป้าหมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ผมขอให้พี่น้อง พช. และภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมพลังกายใจช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การจัดการความยากจนโดยใช้ข้อมูลจาก จปฐ. และ TPMAP เป็นเครื่องมือ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และการบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือน การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และการเสริมสร้างพลังชุมชน ด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ท่านและครอบครัว แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีความสุข เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน



สุวิทย์ ใจดี ครับ.

(นายสุวิทย์พงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑ มกราคม ๒๕๖๔